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รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม 
สมัยประชมุสามัญ  สมยัที ่2 ครัง้ที ่1 ประจำป ี ๒๕65 

ในวนัจนัทร ์ที ่30 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
ณ  หอ้งประชมุสภาเทศบาลตำบลสังคม  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ ๘๐  พรรษา 

************************************************ 
ผู้มาประชุม 
               ชื่อ – สกุล    ตำแหนง่              ลงชื่อ 

๑. นายพลวัฒน์ เทือกทาคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม      พลวัฒน์  เทือกทาคำ 
๒. นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม พงษ์ศิลป์  พวงเพชร 
๓. นายสนั่น   วานิลทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สนั่น          วานิลทิพย์ 
๔. นายขันตรี แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ขันตรี  แสงตะวัน 
๕. นายสมบูรณ์   ริธรรมมา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมบูรณ์   ริธรรมมา 
๖. นางกัลยาณ ี มีสติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  กัลยาณี   มีสติ 
๗. นายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ถาวร  ทองทาบ 
๘. นายชัยวัฒน์ คำสรดี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม     ชัยวัฒน์  คำสรดี 
๙. นายธีระยุทธ ขะพินิจ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ธีระยุทธ  ขะพินิจ 
๑๐. นายวิชัย  ลาอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  วิชัย  ลาอ่อน 
๑๑. นายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  รุ่งฤทธิ์  อ่ึงพวง 
๑๒. นายไตรรัตน์ ป่าเขือ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม  ไตรรัตน์  ป่าเขือ 
๑๓. ส.ต.ท.ประพล   มีสติ  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสังคม  ส.ต.ท ประพล   มีสติ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ชื่อ – สกุล   ตำแหนง่                       ลงชื่อ 

1. นายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม  สุวิน   คำภาพงษา 
2. นายพุทธ นาวี  ผู้ใหญ่บ้านแก้งไก่ หมู่ 3   พุทธ  นาวี 
3. นายธันวา ลิธรรมมา ผู้สังเกตการณ์ประชุม   ธันวา  ลิธรรมมา 
4. นายเสถียร มีมาดี  ผู้สังเกตการณ์ประชุม   เสถียร  มีมาด ี
5. นายสงวน ทองทาบ ผู้สังเกตการณ์ประชุม   สงวน  ทองทาบ 
6. นายคณิตกูล กรจักร์    รองปลัดเทศบาล ฯ   คณิตกูล        กรจักร ์  
7. นางผ่องพรรณ    ทองแสน หัวหน้าสำนักปลัด   ผ่องพรรณ      ทองแสน 
8. นางสุพัตรา        ชานัย  ผู้อำนวยการกองคลัง   สุพัตรา          ชานัย 
9. นายธนกร        ธนนิติกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ธนกร            ธนนิติกุล 
10. นายจุติพงษ์       จินดาหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จุติพงษ์          จินดาหอม 
11. นายสุริยันต์ ลิธรรมมา ผู้อำนวยการกองช่าง   สุริยันต์          ลิธรรมมา 
12. นางสาวสุพัตรา   แสงพรหมชาลี เจ้าพนักงงานสาธารณสุข   สุพัตรา           แสงพรหมชาลี 
13. นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทิพพาพร        ศรีบุรินทร์ 
14. นายณัฐพงษ์       อินทร์แขน นิติกรปฏิบัติการ    ณัฐพงษ์       อินทร์แขน 
15. นางสาวสุภากร   ภูยาธิโก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  สุภากร   ภูยาธิโก 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
เมื่อได้เวลา ส.ต.ท.ประพล  มีสติ ปลัดเทศบาลตำบลสังคม ตรวจนับองค์  

ประชุม ครบองค์ประชุม เชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพลวัฒ น์   เทื อ กท าคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังคม ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม       
ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ตามประกาศสภาเทศบาลตำบล
สังคม เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลสังคม ประจำปี  พ.ศ. 
๒๕๖5 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญแรก ประจำปี  พ.ศ.๒๕66 ซึ่งได้
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 จึงได้ประกาศเรียกให้ทุกท่านมาประชุมวันนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลสงัคม สมยัสามญั สมัยแรก
ประจำป ี ๒๕65 เมือ่วนัจนัทร ์ที ่28 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖5 
 

นายพลวัฒ น์   เทื อ กท าคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี     
๒๕65 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 ที่ฝ่ายเลขาฯ ได้จัดส่งให้ทุก
ท่าน ผมขอให้สมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ช่วยกันพิจารณาหาก    
มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม ขอเชิญเสนอได้ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขเพ่ิมเติม ผมขอมติที่
ประชุมรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมสมัยแรกประจำปี      
๒๕65 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 โปรดใช้สิทธิ์ของท่านโดยการ
ยกมือครับ หากไม่รับรองไม่ต้องยกมือครับ 
 

มติที่ประชุมสภา ฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี  
๒๕65 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 ด้วยคะแนน เสียงที่เป็น     
เอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง กระทู้ถาม 
 
 

  

ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
  

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

  

เรื่องที่ เสนอใหม่มี 6 ญัตติ ดังนี้ครับ 
1. ญัตติที่ 1 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 แผนงานรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่อง
กำเนิดไฟ งบประมาณ 60,000 บาท 
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2. ญัตติที่ 2 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ โรงงาน  จัดซื้อเครื่องสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า 
งบประมาณ 55,000 บาท 

3. ญัตติที่ 3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน     
1 เครื่อง งบประมาณ 22,600 บาท 

4. ญัตติที่ 4 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อม
อุปกร์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 20,000 บาท 
5. ญัตติที่  5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565      
ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์  ดังนี้ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ  8,900 บาท 
6. ญัตติที่  6 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเลียบถนนสำนักงาน
เทศบาล บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
500,000 บาท 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 1 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 
 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน 
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ  
         หลักการและเหตุผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับอนุมัติงบประมาณ ในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในงบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ งบประมาณ 
60,000 บาท จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  
พบว่าคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการพิมพ์
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ฯ คือ จำนวนที่ระบุในคำชี้แจงเป็นการจัดซื้อ 
จำนวน 2 เครื่อง ในงบประมาณ 60 ,000 บาท ซึ่งข้อเท็จจริงจัดซื้อ จำนวน 1 
เครื่องในราคา 60,000 บาท (เปลี่ยนแปลงจำนวนที่จัดซื้อ งบประมาณคงเดิม) 
ดังนั้น จึงอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้คำชี้แจง
ถูกต้องตามข้อเท็จจริงสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  
ข้อเท็จจริง เพ่ือให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้       
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
ดังนี้  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
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สงบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อเครื่อง
กำเนิดไฟ งบประมาณ 60,000 บาท  
คำชี้แจงเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน   
2 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
2.ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 
3.รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด 
มีดังนี ้
    3.1 แผงสวิทช์  1 อัน                              
    3.2 โวลต์มิเตอร์  1 อัน 
    3.3 แอมมิเตอร์  1 อัน 
    3.4 หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
    3.5 สวิตช์ ปิด-เปิด หลอดไฟ 1 อัน 
    3.6 คัตเอาต์ 1 อัน 
    3.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

คำชี้แจงใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน  
1 เครื่อง ซึ่งมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
1.ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 
2.ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 
3.รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ 
     3.1 แผงสวิทช์  1 อัน                              
     3.2 โวลต์มิเตอร์  1 อัน 
     3.3 แอมมิเตอร์  1 อัน 
     3.4 หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด 
     3.5 สวิตช์ ปิด-เปิด หลอดไฟ 1 อัน 
     3.6 คัตเอาต์ 1 อัน 
     3.7 ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
         ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม  
 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ จากการ
จัดซื้อ จำนวน 2 เครื่อง ในงบประมาณ 60 ,000 บาท เป็น จำนวน 1 เครื่อง    
ในราคา 60 ,000 บาท เปลี่ยนแปลงจำนวนที่ จัดซื้อ งบประมาณคงเดิม          
ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่    
เมื่อไม่มีท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่      
ฝ่ายบริหารเสนอ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการ
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ตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่าน
ด้วยการยกมือขึ้น หากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 
 

มตทิีป่ระชมุ  เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่ ว ไปเกี่ยวกับการรักษา          
ความสงบภายใน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อ
เครื่องกำเนิดไฟ ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 
 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 2 เพื่อให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ  

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนจัดซื้อเครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า จำนวน  
1  เครื่อง งบประมาณ 55,000 บาท 
              หลักการและเหตุผล ด้วยเทศบาลตำบลสังคมได้รับหนังสือแจ้งเตือน
จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ตามหนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
หนองคาย ที่ นค 0008/408 ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกคำสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตรวจประเมิน
โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2565 พบว่าโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสังคม เลขท่ีใบอนุญาต PC 
04 37 005 /2547  ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 
2564 ข้อ 5 (2) ต้องให้มีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบด้วยกระแสไฟฟ้า ปืนสลบ 
(Captive bolt  pistol) หรือก๊าซ ก่อนทำการฆ่า โดยเลือกให้เหมาะสามกับชนิด
ของสัตว์ตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ยกเว้นการฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือ
ข้อบัญญัติทางศาสนาสามารถใช้วิธีบังคับสัตว์ให้สงบลงด้วยกรวยหรือซองบังคับเพื่อ
ไม่ให้สัตว์ทรมานโดยไม่ต้องทำสลบ ซึ่งเป็นวิธีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการบังคับสัตว์ และข้อ 8 (4) ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีการสุขภาพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายจึง
อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 จึงมีหนังสือเตือนเทศบาลตำบลสังคมผู้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์  ให้ดำเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์
เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์ข้างต้น ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 หากไม่ดำเนินการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย   
จะเสนอเรื่องสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป  
   ดังนั้น เทศบาลตำบลสังคม จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดเครื่องทำสลบ
สัตว์ด้วยไฟฟ้า เพ่ือให้การดำเนินกิจการของโรงฆ่าสัตว์มีมาตรฐาน เป็นไปตามที่
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และ
กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2564 กำหนด และเพ่ือไม่ให้ถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
แจ้ง ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลและประชาคมท้องถิ่น ได้
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พิจารณาเห็นชอบบรรจุการจัดซื้อเครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า ในแผนพัฒนา
เท ศ บ าล ต ำบ ล สั งค ม  (พ .ศ .2561 –  2565 ) เ พ่ิ ม เติ ม ฉบั บ ที่  4  แ ล ะ
นายกเทศมนตรีได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565  แล้วนั้น 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้ขออนุมัติโอนงบประมาณในจัดซื้อเครื่องทำ
สลบสุกรด้วยไฟฟ้า ตามบันทึก ที่ นค 52605/066 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
2565 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในแผนงานกิจการพานิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อเครื่องทำ
สลบสุกรด้วยไฟฟ้า คำชี้แจง เพ่ือจัดซื้อเครื่องทำสลบสุกรด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 
โวลต์ให้ไฟ 220 Vac 50 Hv 1 เฟส 
  2. มีควบคุมการทำงานด้วยอิเลคทรอนิกส์  
  3. ตัวเครื่องทำจากแสตนเลส 
  4. ก้านซ๊อตทำจากแสตนเลสด้ามจับหุ้มด้วยฉนวน  
  5. สามารถปรับระดับการใช้งานให้เหมาะกับขนาดของสุกรได้  
 งบประมาณ 55,000 บาท 

 ข้อเท็จจริง  จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565 ในแผนงานกิจการพานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ พบว่าไม่ได้ตั้ง
งบประมาณในจัดซื้อเครื่องทำสลบสุกรด้วยไฟฟ้าไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 
                   โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่   แผนงานกิจการพานิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์       
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน จัดซื้อเครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า 
 
  
 
             โอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      
งบบุคลากร หมวด ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

 
 
            ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
            1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 ๒. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  
๓. กฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ . 2564 ข้อ 5 (2) และ

ข้อ 8 (4)    
 

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      55,000 บาท 

ตั้งไว้      836,720 บาท 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ           337,910 บาท 
โอนลดครั้งนี้             55,000 บาท 
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 4. หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ที่ นค 0008/408 ลง
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่า
สัตว์เพ่ือจำหน่ายเนื้อสัตว์เพ่ือพิจารณาออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
         จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนจัดซื้อ
เครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 55,000 บาท เพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบล
สังคม ตามที่สำนักงานปศุสัตว์แจงนั้น ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสอบถาม
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติที่
ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้
ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่าน
สมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้นหากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

เห็นชอบอนมุตัิให้โอนงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายการราย
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่นจัดซื้อเครื่องทำสลบสัตว์ด้วยไฟฟ้า 
จำนวน  1  เครื่อง งบประมาณ 55,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 3 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ ใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
จำนวน 1 เครื่อง  
 หลักการและเหตุผล ตามบันทึกกองการศึกษา ที่ นค 52606/025 วันที่ 
13 พฤษภาคม พ.ศ 2565  กองการศึกษา ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง เนื่องกองการศึกษาได้มีการต่อเติมห้องทำงานใหม่ภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยขออนุมัติ เครื่องปรับอากาศ จำนวน        
1 เครื่อง คำชี้แจง เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง     
โดยจัดซื้อตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงาน 1 สำนักงบประมาณ 
คุณลักษณะดังนี้ 
 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู 
 2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ต้องได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากไฟเบอร์ 5 
 4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่อยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
  งบประมาณ 22,600 บาท 
   



~ ๘ ~ 
 

 
 

           ข้อเท็จจริง  จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
2565 แผนงานการศึกษา ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้     
    โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายการรายใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   

 
 
 

                        โอนลด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
   
 ข้อกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
        จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      22,600 บาท 

ตั้งไว้ 400,000  บาท 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ      53,000 บาท 
โอนลดครั้งนี้      22,600 บาท 
คงเหลือหลังโอนลด      30,400 บาท 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่องบประมาณ 22,600 บาท 
เพ่ือติดตั้งในห้องทำงานของการศึกษา ที่กำลังจะต่อเติมใหม่ ท่านสมาชิกสภา ฯ 
ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดขอ
อภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจลงมติ การใช้
สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้น     
หากไมเ่ห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

เห็นชอบอนมุตัิให้โอนงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง จำนวน 1 เครื่องบประมาณ 22 ,600 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่ เป็น       
เอกฉันท์ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 4 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 



~ ๙ ~ 
 

 
 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ จัดซื้อ
เครื่องเสียงเคลื่อนทีพ๋ร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง  
     หลักการและเหตุผล  ตามบันทึกกองการศึกษา ที่ นค 52606/026 ลงวันที่ 
17 พฤษภาคม พ.ศ 2565 กองการศึกษา ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2565 เพ่ือตั้ งจ่ายรายการใหม่ ในการจัดซื้ อเครื่องเสียงเคลื่อนที่  
เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสังคม มีการจัดการเรียน การสอน และ 
ทำกิจกรรมต่างๆ นอกห้องเรียน เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กเรียน และกิจกรรมต่างๆ ที่จักต้องใช้ในการประชาสัมพันธ์นอกพ้ืนที่ของ
กองการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพ่ือให้การสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว โดยขออนุมัติจัดซื้อเครื่องเสียง
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  คำชี้แจง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดซื้อเครื่องเสียง
คลื่นที่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะดังนี้ 
 1. เครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
 2. แบตเตอร์รี่แบบชาร์จไฟบรรจุภายใน 
 3. มีชุดมือจับ - ล้อลาก 
 4. อุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย                                
   - ไมค์สาย   
  - สายไมค์   
  - ขาตั้งไมค์ยืน 
  - แจ็คสัญญาณ  
  งบประมาณ 20,000 บาท 
 ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
2565 แผนงานการศึกษา ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นต้อง
ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้       

           โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายการรายใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  
 
 

          
 

            โอนลด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีออกพรรษา  

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
         

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      20,000 บาท 

ตั้งไว้ 400,000  บาท 
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ      30,400 บาท 
โอนลดครั้งนี้      20,000 บาท 
คงเหลือหลังโอนลด      10,400 บาท 



~ ๑๐ ~ 
 

 
 

  ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
         จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที๋พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จำนวน 1 เครื่องงบประมาณ 20,000 บาท เพ่ือให้เป็นสื่อการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสังคมและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของการศึกษา ท่าน
สมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มี
ท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่ฝ่ายบริหาร
เสนอ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจลงมติ 
การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้น     
หากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

เห็นชอบอนมุตัิให้โอนงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ จัดซื้อเครือ่งเสยีงเคลือ่นที๋พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 เครื่องงบประมาณ 
20,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 5 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายการรายใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 2  รายการได้แก่ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34 ,000 บาท และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,900 บาท  
  หลักการและเหตุผล  ตามบันทึกกองคลัง ที่ นค 52603/294.1 ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  ได้ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จำนวน 2 รายการ ได้แก่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง และจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานของเครื่องลดลง และมีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งซึ่งไม่คุ้มค่าต่องบประมาณ
ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง ประกอบกับกองคลังมีบุคลากรที่เพ่ิมขึ้น ทำให้ไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน กองคลังจึงมีความจำเป็นต้องซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงาน
บริหารงานคลัง ดังนี้ 
  1. จัดซื้ อคอมพิ ว เตอร์ตั้ ง โต๊ ะ  All In One สำหรับ งานสำนักงาน 
งบประมาณ  34 ,000 บาท  คำชี้ แจง เพ่ือจัดซื้ อครุภัณ ฑ์คอมพิวเตอร์  
(คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All In One สำหรับงานสำนักงาน ) จำนวน 2 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
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   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.7 GHz จำนวน 1 หน่วย  
   - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB 
จำนวน 1 หน่วย  
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ งภายใน  (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100/1000    Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
   - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความ
ละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  
   - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ 
Bluetooth   

 

              2.จดัซือ้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
งบประมาณ  8 ,900 บาท  คำชี้แจง เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 
1 ) จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
   - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 28 
หน้าต่อนาท ี(ppm)  
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
  - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
  - มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด
ของกระดาษเองได้  
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             ข้อเท็จจริง  จากการตรวจสอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2565 ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง พบว่าไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือ
ตั้งจ่ายการรายใหม่ดังนี้  
    โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายการรายใหม่   
   1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะ All In One สำหรับงานสำนักงาน)  
    
   
 
                    2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
 
   
  
รวมงบประมาณที่โอนเพิ่ม 42,900 บาท 
    

                     โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง            
งบบุคลากร หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
   
 
 ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด 4 การโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
          จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      34,000 บาท 

ตั้งไว้ 0  บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้      8,900 บาท 

ตั้งไว้ 1,476,140 บาท 
     ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ      678,070 บาท 
โอนลดครั้งนี้      42,900 บาท 
คงเหลือหลังโอนลด      635,170 บาท 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี     
พ.ศ.2565 เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานงานคลัง        
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 
2 รายการได้แก่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34 ,000 บาท 
และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,900 บาท ท่านสมาชิก   
สภา ฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใด
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ขออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจลงมติ       
การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยกมือขึ้น     
หากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 

มตทิีป่ระชมุ 
 

เห็นชอบอนมุตัิให้โอนงบประมาณรายจา่ยประจำป ีพ.ศ.2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการ
ใหม่แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการได้แก่ จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง งบประมาณ 34,000 บาท และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,900 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติที่ 6 เพ่ือให้ที่ประชุมสภา ได้พิจารณาครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุวิน  คำภาพงษา นายกเทศมนตรีตำบลสังคม 
ขอเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู  เลียบถนนสำนักงาน
เทศบาล บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 
        หลักการและเหตุผล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้
จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑)   
ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
  ปัจจุบันถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม  เป็นถนนที่ประชาชนใช้
ในการสัญจรเป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นถนนที่เชื่อมเข้าสู่พ้ืนที่ทางการเกษตร    
อีกทั้งในช่วงเทศกาล งานประจำปีมีการใช้เป็นเส้นทางรองในการเลี่ยงแทนการใช้
เส้นทางหลัก แต่พบว่าถนนช่วงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม ที่มีพ้ืนที่ติดกับ
พ้ืนที่สาธรณประโยชน์หนองเทา เมื่อฝนตกน้ำจะท้วมขังเนื่องจากไม่มีรางระบายน้ำ 
ทำให้ดินทรุดตัว และเกิดการพังทลายของหน้าดินลงไปยังพ้ืนที่สาธรณประโยชน์
หนองเทา ส่งผลให้พ้ืนถนนเกิดความเสียหายและทรุดตัว ทำให้ประชาชนสัญจรไป
มายากลำบาก ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ป้องกันไม่ให้ถนนได้นรับความ
เสียหายจาการทรุดตัวของดิน และประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรไป -มาได้
โดยสะดวก เทศบาลตำบลสังคม จึงมีความต้องการให้เทศบาลตำบลสังคมแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว นั้น 
 ข้อเท็จจริง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 มีการจัดทำ
โครงการที่ ห ล ากหลายและครอบคลุ มภ าระห น้ าที่ ข อ งงานด้ าน ต่ างๆ               
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมีงบที่จำกัด และจัดสรรสมดุลกับโครงการต่างๆ ทำให้
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งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ประกอบกับเทศบาลฯ มีความจำเป็นในการดำเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนของประชาชนในเรื่องการสัญจรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ดังนั้น เพ่ือ
เป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 
ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสังคมและประชาคมท้องถิ่นได้
พิจารณาเห็นชอบให้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -2565 
เพ่ิมเติมครั้งที่  4 พ.ศ.256 และผู้บริหารได้ลงนามประกาศใช้ เมื่อวันที่  18 
พฤษภาคม 2565 แล้วนั้น เทศบาลตำบลสังคม จึงเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเลียบถนนสำนักงานเทศบาล 
บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1  คำชี้แจง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ โดยมีขนาดความกว้างภายในราง 0.04 เมตร ความ
ยาว 125.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร    
  งบประมาณ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   

ข้อกฎหมาย 
 ๑. มาตรา ๕๐  มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 และมาตรา ๑๖ (พระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ กำหนดหน้าที่เทศบาลตำบลการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และ
ทางระบายน้ำ และการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่  4 ) พ .ศ . 2 5 6 1  ข้ อ  43 ให้ ย ก เลิ ก ค ว าม ใน  ข้ อ  89 ข อ งระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

ขณะนี้เทศบาลตำบลสังคม มีเงินสะสม ทั้งสิ้น  18,077,647.53 บาท 
        หักสำรองตามระเบียบฯ  (เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.
ส.ท. ,ลูกหนี้ค่าภาษี ,ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (3 เดือน) ,
สำรองจ่ายด้านสาธารณภัย (ร้อยละ 10) 

5,134,927.00 บาท 
 

คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ (ณ 31 มีนาคม 
2565) 

12,942,720.53 บาท 

หักเงินที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2564 1,775,000.00 บาท 
ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 ใน
ครั้งนี้ 

500,000.00 บาท 

คงเหลือ 10,667,720.53 บาท 
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(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด  
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
แต่ละประเภท  
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ” 
จึงเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติจ่าสยขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูเลียบถนนสำนักงานเทศบาล บริเวณหน้า
สำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม หมู่ที่ 1 งบประมาณ 500,000 บาท 
ท่านสมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสอบถามเพ่ือให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ เมื่อ
ไม่มีท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ พิจารณาอนุมัติตามที่ฝ่าย
บริหารเสนอ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องใช้ดุลพินิจของแต่ละท่านเองในการตัดสินใจ
ลงมติ การใช้สิทธิ์เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะท่านสมาชิกฯ ขอให้ใช้สิทธิ์ของท่านด้วยการยก
มือขึ้น หากไม่เห็นชอบไม่ต้องยกมือครับ 

มติที่ประชุม 
 

เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู
เลียบถนนสำนักงานเทศบาล บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสังคม บ้านสังคม 
หมู่ที่ 1 งบประมาณ 500,000 บาทด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 6  
 

เรื่องอื่นๆ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ในลำดับต่อไปเป็นการเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบท่าน
สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอให้ที่ประชุมรับทราบหรือไม่
ครับ หากมีเสนอได้เลยครับ 

นายชยัวฒัน ์คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายชัยวัฒน์  คำสรดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ขออนุญาตนำเรียน
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน ตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่าน โดย
โครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในเทศบัญญัติงบงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 งบประมาณที่ ตั้งไว้จำนวน 30 ,000 บาท 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งให้ประชาชนและเยาวชนในอำเภอสังคมได้ออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ประชาชนและเยาวชนใน
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เขตอำเภอสังคม โดยมีกำหนดการจัดการแข่งขันในห้วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ ใน
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ณ สนามกีฬา รร.อนุบาลสังคม รายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
รายละเอียดที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านครับ ซึ่งบประมาณบางส่วนจะขอรับการสนับสนุน
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ตามที่ท่านชัยวัฒน์ได้เสนอมานั้น ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมี
ข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายพงษ์ศลิป ์ พวงเพชร 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม จากโครงการที่
ท่านชัยวัฒน์ได้เสนอมานั้น ผมเกรงว่าจัดในห้วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงฤดูฝน 
อาจเกิดอุปสรรคในการจัดการแข่งขันได้ครับ หากจัดช่วงปลายปที่เป็นฤดูหนาวจะ
เหมาะสมหรือไม่ครับ  

นายชยัวฒัน ์คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านช่วงปลายปีไม่สามารถจัดได้ครับเนื่องจากเป็นปีงบประมาณใหม่แล้วครับ 
งบประมาณของปีนี้ที่ตั้งไว้ก็ต้องตกไปครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายรุง่ฤทธิ ์ อึง่พวง 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน ผมนายรุ่งฤทธิ์ อ่ึงพวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอความ
อนุเคราะห์ในการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางขึ้นโนนหินแห่ และ
บริเวณท่อระบายน้ำตรงที่ของนายเทอ ครับ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมืดมาก และ
รางระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านครูนีลงมาหนองเทาจะสามารถดำเนินการภายในปีนี้
ได้หรือไม่ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผมขอให้ ผอ.กองช่างตอบข้อวักถามของท่านรุ่งฤทธิ์ด้วยครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน นายสุริยันต์  ลิธรรมมา ผอ.กองช่าง ในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ
ดังกล่าวได้แจ้งให้พนักงานดำเนินการแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการจัดให้วัสดุ
อุปกรณ์ในการดำเนินการครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในกรณีที่
ท่านสมาชิกสภา ฯ ได้นำเสนอปัญหาเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิเช่น ไฟฟ้า       
ส่องสว่าง รายงระบายน้ำ ถนนหนทาง ซึ่งผมได้แจ้งพนักงานฝ่ายงานไฟฟ้า          
ให้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ หากพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างที่เป็นหลอดนีออนพหากชำรุด
ให้ดำเนินการเปลี่ยนทันที และผมมีความคิดว่ามีนโยบายว่าจะเปลี่ยนจากหลอด
ฟลูออเรสเซนส์เนื่องจากให้แสงสว่างไม่ เพียงพอ ให้ เป็นหลอดที่มีแสงสว่าง         
ทุกเส้นทาง และในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายใหม่ 
เนื่องจากการตั้งงบประมาณฝในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่เพียงพอในการใช้จ่าย



~ ๑๗ ~ 
 

 
 

เนื่องจากมีการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้กับตรอกซอยต่างๆ ซึ่งหากบริเวณ
ใดเป็นมุม ตรอง ซอยต่าง ๆ ก็ได้ให้กองช่างไปสำรวจเพ่ือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้ว
ครับ และเรื่องรางระบายน้ำได้ให้กองช่าง ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่พร้อมกับท่านรอง
นายก ฯ ท่านประธานสภา ฯ  รองประธานสภา ฯ และท่านสมาชิกสภา ฯ แล้ว 
และหากท่านใดพบเห็นบริเวณใดมีปัญหา ให้แจ้งเรื่องเข้ามายังเจ้าหน้าที่           
เพ่ือเจ้าหน้าที่จักได้เข้าไปสำรวจและดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทวงที เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วสามารถแจ้งผ่านไลน์กลุ่มของเทศบาล ฯ ได้เลยนะครับ ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้ช่วยกันร่วมเสนอปัญหาและร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ครับ และเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะริมตลิ่งกันทรุดตามริมแม่น้ำโขงที่ได้มีการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างอยู่แล้วผมก็อยากที่จะเสริมบริเวณช่องว่าที่มีความห่างกัน ให้มีความสว่าง
มากยิ่งขึ้น แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเหล็กมีราคาแพง  แต่เทศบาลฯจะดำเนินการให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ  
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่าน ต้องการที่จะเสนอปัญหาให้ที่ประชุม
ทราบอีกหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอได้ครับ  

นายวชิยั  ลาออ่น 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายวิชัย  ลาอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอสอบถาม เรื่อง
การก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยหน้าบ้านครูนี ตามท่านกำนันตำบลสังคมได้นำเสนอ
ในที่ประชุมเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมานั้น ผมขอเสนอว่าจะ
ดำเนินการก่อสร้างเป็นบ่อพักน้ำได้หรือไม่ครับ เนื่องจากน้ำจะลงไปยังพ้ืนที่ สวน
ปาล์มของประชาชน 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ  
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เทศบาลฯ 
มีแผนการดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านครูนี เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบหลายส่วน จึงให้กองช่างออกสำรวจเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาก่อนที่จะ
ดำเนินการก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนที่มีพ้ืนที่โดยรอบบริเวณ
ดังกล่าว 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายชยัวฒัน ์คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม     
ทุกท่าน ขอเสนอเพ่ิมเติมจากท่านวิชัยได้นำเสนอ หากมีการดำเนินการก่อสร้าง    
รางระบายน้ำซอยหน้าบ้านครูนี ผมคิดว่าน้ำที่จะไหลไปลงบริเวณสวนปาล์มและ
สวนยางทั้งสองฝั่ง หากจะแก้ปัญหาต้องดำเนินการก่อสร้างบ่อพักน้ำเป็นจุดและ    
ทำรางระบายน้ำเพ่ือให้น้ำระบายลงบริเวณบล๊อคคอนเวิร์สไหลลงสู่หนองเทาน่าจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาได้ดีครับ และขอสอยบถามโครงการที่ได้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 คือโครงการปรับปรุงทางเดินเท้าถนนสังคม -หนองแสง    
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ว่าดำเนินการถึงไหนแล้วครับ และขอความอนุเคราะห์กองช่างดำเนินการเทพ้ืนถนน
ในซอยบ้านนายรุ่งรัตน์ วงศ์ษาทัน ขนาดไม่เกิน 4 -5 เมตร ซึ่งชาวบ้านใช้เป็น
ทางเข้า-ออก เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้ถนน และขอให้กองช่าง
ดำเนินการสำรวจป้ายบอกชื่อซอยต่างๆ ในเขตเทศบาล ฯ เนื่องจากยังมีอีกหลาย
จุดที่ยังไม่มีการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย และมีบางส่วนที่ชำรุด จึงขอให้กองช่าง
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมด้วยครับ และปัจจุบันในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลสังคม 
จะมีป้ายโฆษณาต่าง ฯ ติดตั้งตามเสาไฟฟ้าและริมถนนต่างๆ ฯ ซึ่งไม่ทราบว่าได้มี
การขออนุญาตติดตั้งหรือไม่ เนื่องจากมีการติดตั้งไม่เป็นระเบียบ บดบังทัศนีย์ภาพ 
จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและจัดระเบียบเพ่ือให้เกิดความ
เรียบร้อยและสวยงามครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบ้านสังคม -หนองแสง ขณะนี้อยุ่ในระหว่าง
การดำเนินการของงานพัสดุ ถนนซอยบ้านของนายรุ่งรัตน์ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในการ
ดำเนินการแล้วครับ และการก่อสร้างรางระบายน้ำซอย 11 หรือซอยหน้าบ้านครูนี 
นั้นเดิมได้เคยตั้งงบประมาณในการดำเนินการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2563 แต่เนื่องจากช่วงนั้นประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอจึงตกไป 
แต่ยังคงมีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ส่วนป้ายซอย ได้ให้พนักงานดำเนินการนำป้ายเดิมที่
ชำรุดเสียหายมาซ่อมแซม เพ่ือจะนำไปติดตั้งแทนป้ายที่ชำรุดเสียหายครับ                                                               

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายขนัตร ี แสงตะวนั  
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ผมนายขันตรี  แสงตะวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม ผมขอให้ท่าน
ผู้บริหารได้พิจารณาเพ่ิมเงินเดือนค่าจ้างเหมาบริการให้มีเงินเดือนเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันค่าครองชีพสูงมาก เครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูง  จึงอยากให้ท่านนายก ฯ 
ช่วยพิจารณาเพ่ือช่วยเหลือพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลฯ ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญท่านนายก ฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้
กำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินงานไว้แล้ว ซึ่งจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน 
ตามระเบียนกำหนด เมื่อพิจารณาจากสถานะการณ์ด้านการเงินการคลังของ
เทศบาล ฯ แล้วพบว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้ไม่เข้ามาตามที่ตั้งไว้ ทำให้การ
ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น รางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายซอยต่างๆ ไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น เรื่องป้ายซอยผมได้ปรึกษากับ ผอ.กองช่างตลอด
ว่าจะนำป้ายเดิมมาปรับปรุงใหม่ เพ่ือให้ใช้งานได้และมีความสวยงาม พัฒนาสิ่ง
ต่างๆ ให้ดีขึ้น สะอาด สวยงาม แต่งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัดโดยมีการจัดสรร
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งบประมาณในการพัฒนาชุมชนต่างๆ ตามที่ท่านสมาชิสภาฯ ได้นำเสนอว่าเป็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ชุมชนได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ แต่ใน
ขณะเดียวกัน ข้าราชการประจำต้องตัดงบประมาณที่ใช้จ่ายประจำลงเพ่ือนำ
งบประมาณมาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตอบสนองความต้องงการของคนใน
ชุมชน ด้วยสภาวะการเงินในปัจจุบันค่อนข้างขัดสน เนื่องจากมีรายจ่ายประจำที่
ต้องกันไว้จ่าย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งมิสามารถนำมาใช้เพ่ือการ
อ่ืนๆ ได้ ก่อนหน้าที่จะได้มาอยู่ในเทศบาลตำบลสังคม เราเข้าใจว่างบประมาณของ
เทศบาลตำบลสังคมคงจะหาง่าย มีงบประมาณเพียงพอ พอเข้ามาจึงเข้าใจบริบทว่า
ไม่สามารถใช้จ่ายง่ายๆ หรือมีเพียงพอที่จะดำเนินการได้ทุกอย่าง การเสนอให้
ปรับปรุง แก้ไข ใครก็เสนอได้ แต่ขั้นต้อนวิธีการดำเนินการไม่ได้ทำได้ทุกสิ่ง       
การดำเนินการเบิกจ่ายต้องทำตามข้ันตอน ระเบียบ วิธี ที่กำหนดไว้ สิ่งต่างๆ ที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้เสนอมานั้น ผมพยายามนำมาดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ให้ดี       
ที่สุดแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดอาจจะทำให้การดำเนินการช้าลงบ้าง ผมต้องขอ
อภัยทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ และขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ท่านทำ
หน้าที่สอดส่องดูแลความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นอย่างดี  และตามที่ท่านขันตรี 
ได้เสนอเรื่องเพ่ิมอัตราเงินเดือนให้พนักงานจ้างเหมาบริการมานั้น ผมได้ไม่ได้คิด
แตกต่างจากท่านขันตรีเลย เนื่องจากหน่วยงานอ่ืนๆ ข้างเคียงกับเราก็ ได้รับค่าจ้าง 
ค่าตอบแทนมากว่าพนักงานจ้างเหมาของเทศบาลตำบลสังคม  เดิมเมื่อเดือน
เมษายน ที่ผ่านมาผมได้ปรึกษากับท่าน ปลัด ท่านรองปลัด และผอ.กอง ทุกกอง
เรื่องการเพ่ิมอัตราเงินเดือน ซึ่งจะเพ่ิมเป็น 7,500 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงไม่สามารถเพ่ิมขึ้นได้ แต่เมื่อมีการจัดทำ
งบประมาณใหม่ ในเดือนตุลาคม เป็นต้นไปจะให้ทุกกองตั้งงบประมาณเพ่ิมข้ึน เป็น 
7,500 บาท แน่นอนครับ ขอขอบคุณท่านขันตรีแทนพนักงานทุกท่านด้วยที่ท่าน
เห็นถึงความสำคัญของพนักงาน และการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า ป้ายซอยต่างๆ      
ผอ.กองช่างมีภารกิจต่างๆ นอกเหนือจากภารกิจหลักในเทศบาลตำบลสังคม       
อีกหลายงาน เช่นการควบคุมงานก่อสร้าง ของหน่วยงานอ่ืนๆ เนื่ องจากในเขต
อำเภอสังคมไม่มีช่างผู้ควบคุมงานแบบนี้ ซึ่งเป็นที่เชื่อถือของหน่วยงานต่างๆ 
ทำงานงานกองช่างอาจจะช้าไปบ้างครับ  

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภา ฯ ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านนายถาวร  ทองทาบ สมาชิกสภา ฯ  ผมขอแจ้ง ผอ.กองช่าง ขอให้กองช่าง
ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าตรงลานพญานาคบ้านแก้งไก่ด้วยครับเนื่องจากไม่สว่าง
ทั้งหมด 6 หลอดครับ และรางระบายน้ำซอยบ้านตะวันยิ้ม ฝนตกหนักน้ำจะไม่ไหล
เลยครับทำให้มีน้ำขังครับซึ่งน่าจะตันแล้ว และโครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิ ร์ส  
ห้วยวังหมาน ผมเห็นว่ามีการขยายถนนทั้งสองข้างแล้วแต่พอมาถึงห้วยวังหมานจะ
แคบเป็นคอขวดพอมาถึงห้วยวังหมาน อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ และโครงการ
ขยายผิวจราจรโนนสนามบินมาถึงหน้าสำนักงานเทศบาลฯ  ไม่ทราบว่าดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้วครับ 
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นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วยครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานพญานาคนั้น กองช่างได้ทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว
ครับ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้ออุปกรณ์และเรื่องรางระบายน้ำซอยบ้านตะวัน
ยิ้มนั้นมีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2548 หากจะดำเนินการ
ขุดลอกหรือเอารถดับเพลิงมาฉีดก็ค่อนข้างยากลำบากครับ ผมจึงขอปรึกษาทุกท่าน
ว่าจะดำเนินการจัดทำเป็นระบบระบายน้ำใหม่ไหมครับ และโครงการท่อหลอด
เหลี่ยมห้วยวังหมานนั้นผมได้ทำโครงการเสนอกองคลังไปแล้ว และพบว่า
งบประมาณไม่เพียงพอ จึงยังไม่ได้ดำเนินการครับ ส่วนโครงการขยายผิวจรราจร
โนนสนามบินนั้นก็ได้เสนอกองคลังเรียบร้อยแล้วครับ แต่ขณะนี้กองคลังกำลัง
ดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุอยู่ 2 โครงการด้วยกัน ทำให้ต้องพักโครงการนี้ไว้
ก่อนครับ เพราะราคากลางหมดอายุ ต้องนำมาคำนวนใหม่ครับ  

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
กรณีที่ท่านถาวร เสนอปัญหาเรื่องรางระบายน้ำซอบบ้านตะวันยิ้ม ซึ่งผมได้ทราบ
ข้อมูลมาว่า มีการดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548ท นั้น ซึ่งผมคิดว่าหวก
ให้งานป้องกันฯ นำรถน้ำไปฉีด ก็จะต้องดำเนินการอยู่แบบนั้น เป็นการแก้ไขปัญหา
ไม่เสร็จสิ้น มีวิธีการเดียวคือการตั้งงบประมาณก่อสร้างใหม่เลยน่าจะแก้ไขปัญหาได้
ดีที่สุดครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายสมบรูณ ์รธิรรมมา 
(สมาชิกสภาฯ ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านนายสมบูรณ์  ริธรรมมา สมาชิกสภา ฯ  ปัจจุบันตามแนวตลิ่งกันทรุดบริเวณ
หลังตลาดสำเทศบาลไปจนถึงหลังชลธาราแกรดน์หญ้าขึ้นรกมากเลยครับ ขอให้กอง
งานที่เก่ียวของดำเนินการเพ่ือให้เกินความสะอาดสวยงาม ด้วยครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอเชิญให้ฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
เรื่องการตัดหญ้าในเขตเทศบาลตำบลสังคม ผมขอฝากกองสาธารณสุข ขอให้
ดำเนินการอย่างเข้มข้น ฝากสุพัตราออกสำรวจหากพบว่าส่วนใดไม่เรียบร้อย
ดำเนินการได้เลยไม่ต้องรอให้มีคนมาร้องเรียน หรือรอให้ผู้บริหารสั่งการลงไป ขอให้
ทำอย่างรวดเร็วด้วยครับ 

นางสาวสพุัตรา แสงพรหมชาลี 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) 

 
รับทราบค่ะ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายจตุิพงษ ์ จินดาหอม 
(ผอ.กองสวัสดิการสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านนายจุติพงษ์  จินดาหอม (ผอ.กองสวัสดิการสังคม) ช่วงเดือนที่ผ่านมานี้กอง
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สวัสดิการโดยกลุ่มน้องสภาเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการทาสีรั่วสาธารณสุขอำเภอ
สังคม ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มผู้เปาะบาง โดยสภาองค์กรชุมชน ได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านที่
อยู่อาศัยจำนวน 8 รายครับ  

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายนายธนกร  ธนนติิกลุ  
(ผอ.กองการศึกษา) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านนายธนกร  ธนนิติกุล (ผอ.กองการศึกษา) กองการศึกษา ขอเชิญทุกท่านเข้า
ร่วมพิธีเปิดงานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ สนาม
ที่ว่าการอำเภอสังคม เวลาประมาณ 15.30 - 16.00 น. ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายสรุยินัต ์ ลธิรรมมา 
(ผอ.กองช่าง) 

 
กองช่างขอชี้แจงความคืบหน้าของโครงการโครงสร้างพ้ืนนฐานดังนี้ครับ 
ขณะนี้กองช่างได้ดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ ฯ พ.ศ.2565 จำนวน 3 
โครงการ ได้แก่  

1. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ซอยเทศบาล 1/2 
เชื่อมถนนเทศบาล 1  บ้านแก้งไก่ หมู่ที่ 3 ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอ
ผลทดสอบคอนกรีต จากสำนักงานโยธิการและผังเมืองครับ 

2. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนาแล ซอย 2  บ้าน
เจื้อง หมู่ที่ 4 ต่อจากโครงการเดิมดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ
คอนกรีต จากสำนักงานโยธิการและผังเมืองครับ 
และการก่อสร้างลานวัฒนธรรม ตามท่ีได้เข้าร่วมประชุมความคืบหน้าของงานซึ่ง  
ผู้รับจ้างได้แจ้งว่างมีการดำเนินการ 30 % แล้วครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นางสพุัตรา  ชานยั 
(ผอ.กองคลัง) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านดิฉันนางสุพัตรา ชานัย  (ผอ.กองคลัง) ขอชี้แจงงบประมาณที่ตั้งไว้ 
52,000,000 บาทนั้น ถูกตั้งได้เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในแผนงานต่างๆ 
แต่เนื่องจากงบประมาณที่เข้าจริง เข้าไม่ 52 ,000,000 บาท โดยเทศบาล ฯ 
ได้รับเงินอุดหนุน เพียง 11,000,000 บาท ซึ่งเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งที่ได้รับมาไม่
สามารถใช้ได้เช่น เบี้ยยังชีพต่างๆ เงินค่าอาหารกลางวัน และขณะนี้เทศบาลได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณมาแล้ว จำนวน 35 ,000,000 ล้านบาท  ซึ่งเทศบาลฯ      
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มีการเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว และเหลือที่ต้องใช้จ่ายได้จริงเพียง 1 - 2 ล้าน จึงแจ้งไปที่
กองช่างว่าให้ดำเนินการโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และโครงการที่ขอ
กันเงินงบประมาณเมื่อปี 2564 ก่อน เนื่องจากมีงบประมาฯที่จะดำเนินการ
แน่นอนอยู่แล้วก่อนค่ะ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

สบิตำรวจโทประพล มสีติ 
(เลขานุการสภา ฯ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลสังคม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่    
1 ท่าน และได้รับโอนย้ายข้าราชการมาใหม่ 1 ท่าน ในอากาศนี้จึงขอให้ข้าราชการ
ทั้ง 2 ท่านได้แนะนำตัวให้ที่ประชุมสภา ฯ รับทราบด้วยครับ 

นายณฐัพงษ ์ อนิทรแ์ขน 
(นิติกร) 

 

 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน และผมได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม เป็นครั้งแรกรู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาทำงานที่เทศบาลตำบลสังคม ผมนายณัฐพงษ์  อินทร์แขน 
ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักปลัดเทศบาลตำบลสังคม ย้ายมาจากอบต.หนองซน    
อ.นาทม จ.นครพนม ภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ประสบการณ์ในการทำงาน    
ผมรับราชการมาแล้ว 4 ปี ที่ผ่านมาได้จัดทำข้อบัญญัติการขออนุญาตใช้พ้ืนที่     
การสอบข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัย และการละเมิด  การตอบข้อทักท้วง
ของ สตง.และการจัดทำโครงการด้านกฎหมาย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา
เรียนรู้งานของเทศบาลตำบลสังคม เพ่ือให้เกิดข้อผิดพลาดในงานน้อยที่สุด และ
เพ่ือให้งานออกมาดีที่สุดผมขอคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่จากทุกๆ ท่าน     
เพ่ือพัฒนาเทศบาลตำบลสังคมพให้ดียิ่งๆขึ้นไปด้วยนะครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นางสาวสภุากรณ ์ภยูาธโิก 
(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ดิฉันชื่อนางสาวสุภากรณ์ ภูยาธิโก ชื่อเล่น อุ๊ ได้รับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่ง   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.บึงกาฬ ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการทำงานงานค่ะ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเรียนรู้งานก่อนที่ทำงาน
จริงในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

สบิตำรวจโทประพล มสีติ 
(เลขานุการสภา ฯ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่านขณะนี้ท่านนายกฯ ได้มอบนโยบายดำเนินการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้แก่ 
บุคคลากรในเทศบาลตำบลสังคมทุกท่าน ร่วมถึงฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาฯ     
ด้วยครับ ซึ่งขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพ่ือให้การช่วยเหลือทุกท่านใน
กรณีท่ีท่านถึงแก่ชีวิต ได้ที่กองสวัสดิการสังคมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยมีค่าสมัคร 
ดังนี้ พนักงานจ้างเหมาบริการ คนละ 100 บาท พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงาน
จ้างตามภารกิจ คนละ 150 บาท ข้าราชการ คนละ 200  บาท ข้าราชการระดับ 



~ ๒๓ ~ 
 

 
 

ผอ.กองขึ้นไป ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ คนละ 300 บาท กองทุนดังกล่าวนี้ รวม
ยอดเงินได้ประมาณหมื่นกว่าบาท ซึ่งกองสวัสดิการจะดำเนินการรับสมัครและนำ
เงินฝากธนาคารไว้ หากท่านใดถึงแก่กรรมก็จจะนำเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือครอบครัว
ท่าน และการหมดสมาชิกภาพ หมดโดยที่ท่านไม่ได้ทำงานอยู่ในเทศบาลตำบล
สังคมแล้ว หรือท่านหมดวาระลงไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นการหมดสมาชิกภาพไปด้วย   
ซ่ึงถือว่าเป็นนโยบายที่ดี ที่จะเป็นการช่วยเหลือบุคคลากรในเทศบาลตำบลสังคม 
โครงการศึกษาดูงงานที่ท่านสมบูรณ์  ริธรรมมาเสนอโครงการมานั้น จาการ
ตรวจสอบในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วพบว่าโครงการที่ตั้งไว้ เป็น
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ
และพนักงานของเทศบาลตำบลสังคม วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นจะไม่สอดคล้อง
กับที่ท่านสมบูรณ์ได้เสนอมาเนื่องจากเป็นโครงการดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ
ครับ ทั้งนี้มอบกองสวัสดิการสังคมศึกษารายละเอียดในการดำเนินการต่อไปครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นายสวุนิ คำภาพงษา 
(นายกเทศมนตรีตำบลสังคม) 

 
ในเดือนมิถุนายนนี้จะมีข้าราชการที่โอนย้ายและบรรจุใหม่ในเทศบาลฯ จำนวน
ทั้งสิ้น 5 ท่าน 5 ตำแหน่งด้วยกัน บางท่านก็มาปฏิบัติงานแล้ว เช่น นิติกร  อีก 4 
ตำแหน่งที่ เหลือ ได้รับการบรรจุใหม่ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักทรัพยากรบุคคล       
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ที่ ได้รายงานตัวต่อสภาฯ แล้ว นายช่างโยธา        
และ โอนย้าย 1 ตำแหน่ง คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งโอนย้ายมาจาก 
อบต.นางิ้ว และผมได้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งการกุศลของ รร.สังคมวิทยา ได้พบปะ
พูดคุยกับท่านยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ซึ่งมา
เป็นประธานในการเปิดงานและมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโดมศาลา
อเนกประสงค์ให้ รร. สังคมวิทยา จำนวน 100 ,000 บาท ผมได้เชิญท่านมาเป็น
ประธานในการเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 นี้และได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้ท่านสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฟุตบอล ที่ท่ าน
ชัยวัฒน์ได้นำเสนอ ท่านก็รับปากว่าจะมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และ
ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง ดูแลช่วยเหลือ พ่ีน้องในชุมชนในการจัด
ขบวนด้วยครับ และการจัดซื้อรถตู้บริษัทโตโยต้าก็ได้นำรถมาส่งเรียบร้อยแล้ว 
คณะกรรมการก็ได้ตรวจรับตามคุณลักษณะที่กำหนด เหลือเพียงขั้นตอนการนำรถ
ไปจดทะเบียน ซึ่งจะได้นำมาบริการทุกท่านในการเดินทางเข้าร่วมงานต่างๆ และ
การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ซึ่งบางท่านมาสมัคร รับเข้าทำงานแล้วแต่
เมื่อไปถึงหน้างานแล้วใจไม่สู้ทำไม่ไหวก็มี การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลตำบลสังคมค่อนข้างที่จะไม่มีความพร้อม เนื่องจากไม่ได้มีการ
เตรียมการมาก่อน เช่น เครื่องแบบชุดนักเรียน ชุดกีฬา จึงได้ฝาก ผอ.ธนกร คุณครู
เรือง ว่าในเทอมหน้าจะต้องจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเทอมเพ่ือเป็นการ
เตียมการให้พร้อมก่อนเปิดเรียน ผมอยากให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
มีคุณภาพและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง เพ่ือให้เด็กในเขตเทศบาลตำบลสังคม
เข้ามาเรียนมากที่สุดครับ 



~ ๒๔ ~ 
 

 
 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายถาวร  ทองทาบ 
(สมาชิกสภา ฯ ) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ผมขอฝาก ผอ.กองช่างแจ้งผู้รับเหมาก่อสร้างลานวัฒนธรรม ว่าให้
ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับเหมาได้รื้อเสาเข็มและ
คานตัวหนอนออกหมดแล้วและเอาไม้ยูคาตอกกันดินสไลด์ไว้ แต่ขณะนี้เมือมีฝนตก
มาทำให้นำฝนเซาะเอาทรายด้านใต้อาคารไหลลงไปเรื่อย ๆ และอีก 50 ซม. จะถึง
ศาลาประชาธิปไตย บ้านแก้ไก่แล้ว เกรงว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ครับ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ขอให้ ผอ.กองช่างดำเนินการแจ้งผู้รับเหมาด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาฯ หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอ
ครับ 

นายชยัวฒัน ์คำสรดี 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ในวันที่ 12 มิถุนายน จะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเบิ่งโขง 2022 ผมจึงขอ
เชิญชวนทุกท่านรวมถึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานของเทศบาล
ตำบลสังคมทุกท่านสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่เสียค่าสมัครและจะได้รับเสื้อวิ่ง 
สามารถลงชื่อสมัครได้ที่ ผอ.จุติพงษ์ ครับ 

ที่ประชมุ 
 

รับทราบ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ท่านสมาชิกสภาฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ หากมีขอเชิญเสนอครับ 

นางผอ่งพรรณ  ทองแสน 
(หัวหน้าสำนักปลัด) 

 
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม    
ทุกท่าน ดิฉันนางผ่องพรรณ  ทองแสน หัวหน้าสำนักปลัด ขอแจ้งว่าขณะนี้สำนัก
ปลัดกำลังจะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพฯ โดยจะนำทุกท่านไปศึกษาดูงานที่
หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 1 หรือที่ 2 ซึ่งกำลังรวบรวม
ข้อมูล เขียนโครงการเสนอให้ท่านนายกพิจารณาอีกครั้งค่ะ 

นายพลวฒัน ์ เทอืกทาคำ
(ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด มีเรื่องหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลามาประชุมในครั้งนี้ ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑3.30  น. 
 
(ลงชื่อ)………………………….......................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          (นางสาวทิพพาพร  ศรีบุรินทร์)  

           ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท …………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (ประพล  มีสติ) 
                     ปลัดเทศบาลตำบลสังคม 



~ ๒๕ ~ 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสังคม  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันที่ 30  พฤษภาคม  ๒๕65 แล้วปรากฏว่าถูกต้องตาม
ระเบียบวาระการประชุมฯ และถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๓๓  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)……………………… ………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายพงษ์ศิลป์  พวงเพชร) 

      รองประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

(ลงชื่อ)…………… ………………………..กรรมการ 
 (นายสมบูรณ์  ริธรรมมา) 

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

 
(ลงชื่อ)……………………………………....กรรมการ 
          (นายไตรรัตน์  ป่าเขือ)  
       สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคมลงนามรับรองรายงานการประชุม 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 

 
              (ลงชื่อ) .……………………………................ 
                                            (นายพลวัฒน์  เทือกทาคำ) 
           ประธานสภาเทศบาลตำบลสังคม 
 
 

 
 


